



Trường tiểu học Hamilton
Kế hoạch tham gia của cha mẹ và gia đình để chia sẻ thành công của học sinh
Năm học 2023-2024
5110 GA Hwy 111
Hartsfield, GA 31756
229.941.5594
Kristyn Nelms, Kế hoạch chính
Sửa đổi ngày 18 có thể 5 nă
2023

Tiêu đề I là gì?

Trường Tiểu học Hamilton được xác định là trường Title I như một phần của “Đạo luật Thành công của Mọi Học sinh” (ESSA). Title I được thiết kế để hỗ trợ các nỗ lực cải cách trường học của Tiểu bang và địa phương gắn liền với các tiêu chuẩn học thuật đầy thách thức của Tiểu bang nhằm cải thiện việc dạy và học cho học sinh. Các chương trình Title I phải dựa trên các phương tiện hiệu quả để cải thiện thành tích của học sinh và bao gồm các chiến lược để hỗ trợ sự tham gia của gia đình. Tất cả các trường Title I phải cùng với phụ huynh và các Thành viên trong gia đình phát triển một kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình bằng văn bản.

Kế hoạch của trường cho thành tích chung của học sinh

Nó là gì? Đây là một kế hoạch mô tả cách Trường Tiểu học Hamilton sẽ cung cấp các cơ hội để cải thiện sự tham gia của gia đình để hỗ trợ việc học tập của học sinh. Trường Tiểu Học Hamilton đánh giá cao sự đóng góp và tham gia của phụ huynh và các thành viên trong gia đình để thiết lập mối quan hệ hợp tác bình đẳng vì mục tiêu chung là nâng cao thành tích của học sinh. Kế hoạch này mô tả những cách khác nhau mà Trường Tiểu học Hamilton sẽ hỗ trợ sự tham gia của gia đình và cách phụ huynh có thể giúp lập kế hoạch và tham gia vào các hoạt động và sự kiện để thúc đẩy việc học tập của học sinh ở trường và ở nhà.

Nó được phát triển như thế nào? Trường Tiểu Học Hamilton mời tất cả phụ huynh tham dự Cuộc Họp Đầu Vào Mùa Xuân hàng năm của chúng tôi để xem xét và sửa đổi Kế Hoạch Gắn Kết Gia Đình và Phụ Huynh cũng như Kế Hoạch Gắn Kết Gia Đình và Phụ Huynh của khu học chánh, Kế Hoạch Toàn Trường, Xây Dựng Năng Lực Nhân Viên, Hiệp Ước Phụ Huynh Học Sinh, và ngân sách Tương tác của Phụ huynh và Gia đình. Trường Tiểu Học Hamilton cũng hoan nghênh ý kiến đóng góp và ý kiến của phụ huynh bất cứ lúc nào về kế hoạch. Kế hoạch và biểu mẫu đầu vào được đăng trên trang web của trường để phụ huynh xem và gửi phản hồi. Kế hoạch này cũng có sẵn trong văn phòng trường học và khu vực tài nguyên phụ huynh. Các Kế hoạch Gắn kết Gia đình và Phụ huynh đã được phân phát cho tất cả các phụ huynh trong cuộc họp sửa đổi hàng năm. Tất cả phản hồi của phụ huynh được sử dụng để sửa đổi kế hoạch của trường. Kế hoạch tham gia của cha mẹ và gia đình được cập nhật hàng năm.

Nó dành cho ai? Tất cả học sinh tham gia chương trình Title I, Part A Toàn Trường, và gia đình của các em, được khuyến khích và mời tham gia đầy đủ các cơ hội được mô tả trong kế hoạch này. Trường Tiểu Học Hamilton sẽ tạo cơ hội đầy đủ cho phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật và phụ huynh có trẻ em di cư tham gia.

Nó có sẵn ở đâu? Vào đầu năm, kế hoạch được đưa vào sổ tay học sinh được phát cho tất cả học sinh. Kế hoạch cũng sẽ được đăng trên trang web của trường và mạng xã hội. Phụ huynh cũng có thể lấy một bản sao của kế hoạch trong Khu vực Tài nguyên Phụ huynh nằm ở trung tâm truyền thông tại Trường Tiểu học Hamilton.

<p>Các Mục Tiêu Kế Hoạch Chiến Lược của CCSD Hội đồng Giáo dục Quận Colquitt đã thông qua Kế hoạch Chiến lược của Học khu Quận Colquitt vào ngày 26 tháng 6 năm 2022. Kế hoạch đại diện cho ý kiến đóng góp từ cộng đồng, các gia đình trong học khu, học sinh và nhân viên của chúng tôi. Thông qua các cuộc khảo sát cộng đồng, các buổi lập kế hoạch chiến lược, phân tích SWOT và xem xét dữ liệu, học khu đã phát triển kế hoạch chiến lược này để đặt nền tảng cho công việc sẽ được thực hiện trong 5 năm tới. Kế hoạch nêu bật các sáng kiến và mục tiêu thực hiện phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mệnh và Niềm tin của học khu. Ghé thăm trang web của chúng tôi tại Kế hoạch Hành động Chiến lược của CCSD để xem các mục tiêu và các bước hành động.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Hãy cùng nhau!</u></p> <p>Trường Tiểu Học Hamilton sẽ tổ chức các sự kiện sau đây để xây dựng năng lực cho sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh và gia đình nhằm hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh. Các cuộc họp sẽ được tiến hành vào nhiều thời điểm khác nhau với nỗ lực đáp ứng nhu cầu lịch trình của phụ huynh, và một số cuộc họp sẽ được tổ chức nhiều lần. Tất cả các cuộc họp cũng sẽ được cung cấp hầu như thông qua trang web và / hoặc một liên kết được gửi qua REMIND cho những phụ huynh không thể tham dự. Tất cả thông tin được cung cấp tại các cuộc họp sẽ được cung cấp cho phụ huynh vào tuần sau cuộc họp và sẽ có sẵn để tải xuống trên trang web. Thông tin sẽ được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và ở định dạng mà phụ huynh có thể hiểu được.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đại hội thường niên Title I vào tháng 8 năm 2023 Chương trình nghị sự: Tổng quan về Tiêu đề I để thông báo cho phụ huynh về các yêu cầu của Tiêu đề I và quyền của họ được tham gia; Tài trợ Title I, Hoạt động Tham gia của Phụ huynh và Gia đình Title I, cập nhật CCRPI và Cập nhật Dữ liệu Thứ nghiệp 2023-2024 • Hoạt động nâng cao năng lực dành cho phụ huynh Q1 “Hiểu biết về Công nghệ và Nền tảng Google- Mang theo Công nghệ của riêng Bạn”, “Toán cho Trẻ em và Phụ huynh”, “Chào mừng đến với Chế độ xem của tôi Đọc và Viết” –Tháng 9/tháng 10 năm 2023- Chương trình nghị sự: Phụ huynh sẽ được giới thiệu về các ứng dụng và nền tảng Google được sử dụng tại Hamilton; Ứng dụng sẽ được tải xuống trên thiết bị gia đình; Máy tính Toán trong Trung tâm Truyền thông sẽ có sẵn cũng như giáo viên Toán cho các hoạt động toán mang về nhà để giúp đạt được các tiêu chuẩn toán mới trong năm; Phụ huynh sẽ tìm hiểu về Chương trình Đọc và Viết mới “My View” • Hoạt động nâng cao năng lực của phụ huynh Q2 “Kỳ nghỉ vui vẻ của gia đình, Tập trung vào hướng dẫn và các hoạt động học tập mang về nhà” –Tháng 11/tháng 12 năm 2023– Hamilton sẽ cung cấp các hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ cho cả gia đình, cũng như các hoạt động học thuật mang về nhà để đưa ra và hướng dẫn các đề xuất đáp ứng nhu cầu của phụ huynh như được phản ánh trong Khảo sát mùa thu năm 2023. • Hoạt động nâng cao năng lực của phụ huynh Q3 “Làm sáng tỏ các bài kiểm tra MAP và Cột mốc Georgia” Lớp 3-5 và “Điểm chuẩn MAP là gì? Và Làm thế nào để tránh tình trạng sụt giảm trong mùa hè” Các lớp K-2 – Tháng 2 năm 2024 – Chương trình nghị sự: Phụ huynh và tất cả các bên liên quan sẽ có cơ hội tìm hiểu về Điểm chuẩn Georgia Milestone và MAP và tham gia vào môi trường kiểm tra mô phỏng; Phụ huynh của học sinh lớp dưới sẽ tìm hiểu về Điểm
<p style="text-align: center;">Mục tiêu năm học 2023-2024</p> <p>Trường Tiểu học Hamilton đã chọn tập trung vào các mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm sau đây cho năm học 2023-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vào cuối năm học 2023-2024, sẽ có sự gia tăng 3% về Mức độ thông thạo nội dung môn Toán theo Đánh giá các mốc quan trọng của Georgia ở các lớp 3-5. • Đến cuối năm học 2023-2024, sẽ giảm 3% tỷ lệ học sinh cần khắc phục trong miền phụ Văn bản thông tin trên Đánh giá các mốc quan trọng của Georgia ở lớp 3-5. 	
<p style="text-align: center;">Hội đồng phụ huynh học sinh</p> <p>Phụ huynh, học sinh và nhân viên nhà trường đã phát triển Thỏa thuận Phụ huynh học sinh. Các giáo viên đề xuất các chiến lược học tập tại nhà, phụ huynh bổ sung các ý tưởng để làm cho chúng cụ thể hơn và học sinh cho chúng tôi biết điều gì sẽ giúp họ học được. Một cuộc họp sửa đổi hàng năm được tổ chức hàng năm để xem xét sự gọn nhẹ và thực hiện các thay đổi dựa trên nhu cầu của học sinh. Phụ huynh và các bên liên quan được hoan nghênh cung cấp phản hồi về kế hoạch thu gọn và trong suốt năm học. Tất cả thông tin phản hồi sẽ được sử</p>	

dụng để sửa đổi kế hoạch cho năm học tiếp theo. Truy cập trang web của chúng tôi tại <http://hes.colquitt.schooldesk.net/> để biết thêm thông tin về máy nén nhỏ gọn của chúng tôi.

chuẩn MAP và nhận các chương trình máy tính và hoạt động mùa hè, cũng như hướng dẫn thi đấu cho các thử thách thú vị tại Hamilton cho Mùa hè năm 2024.

- **Cuộc họp sửa đổi Tiêu đề I và Ý kiến của các bên liên quan** –Tháng 3 năm 2024 – Chương trình nghị sự: Tất cả các bên liên quan sẽ có cơ hội gặp gỡ để chia sẻ các chiến lược nhằm xây dựng quan hệ đối tác: Phụ huynh và gia đình sẽ đóng góp ý kiến cho Chương trình Title I của chúng tôi bao gồm Kế hoạch Tham gia của Phụ huynh và Gia đình của trường và học khu, Thỏa thuận giữa Nhà trường và Phụ huynh, phụ huynh ngân sách tham gia, Kế hoạch Title I và xây dựng năng lực của nhân viên. Các cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến và trực tiếp giữa người với người vào nhiều thời điểm khác nhau.

Khu vực tài nguyên mẹ
Phòng / Khu vực dành cho Phụ huynh của Trường Tiểu học Hamilton nằm trong trung tâm truyền thông của chúng tôi và mở cửa cho tất cả phụ huynh từ 8:00 - 2:00 mỗi ngày. Có sẵn các nguồn để phụ huynh kiểm tra để học sinh sử dụng ở nhà. Một máy tính cũng có sẵn để phụ huynh sử dụng thích hợp trong trung tâm truyền thông. Tài nguyên Phụ huynh có sẵn ở hành lang phía trước của trường.

- **Hoạt động nâng cao năng lực của phụ huynh Q4 “Ngày STEAM và AG tại Hamilton- Kỷ niệm Ag trong Lớp học”**- tháng 4/tháng 5 năm 2024-Chương trình nghị sự: Phụ huynh sẽ được mời tham dự lễ kỷ niệm STEAM và Ag trong Lớp học kéo dài cả ngày. Học sinh sẽ tham gia vào các thí nghiệm và triển lãm, đồng thời phụ huynh sẽ nhận được các hoạt động tại nhà, cũng như các hoạt động để ngăn chặn tình trạng Sụt giảm trong Mùa hè, đồng thời đăng ký để giúp chăm sóc Vườn và Động vật của Hamilton cho đến Mùa hè năm 2024.

THAM GIA PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH

Trường Tiểu học Hamilton tin rằng sự tham gia của gia đình có nghĩa là sự tham gia của phụ huynh và các thành viên trong gia đình trong giao tiếp hai chiều thường xuyên và có ý nghĩa liên quan đến việc học tập của học sinh và các hoạt động khác của trường, bao gồm đảm bảo:

Contact our school parent liaison
Tiền sĩ Kimberly May theo số 229.941.5594
hoặc qua email tại
kimberly.may@colquitt.k12.ga.us để biết thêm
thông tin.

Tiêu chuẩn tương tác của cha mẹ và gia đình
TRƯỜNG TIỂU HỌC HAMILTON và phụ huynh của chúng tôi đã áp dụng Tiêu chuẩn PTA Quốc gia về Hợp tác Gia đình-Nhà trường làm mô hình của trường trong việc thu hút phụ huynh, học sinh và cộng đồng. Các tiêu chuẩn này là:

1. Chào đón tất cả các gia đình
2. Giao tiếp hiệu quả
3. Hỗ trợ thành công của học sinh
4. Lên tiếng cho mọi trẻ em
5. Chia sẻ sức mạnh
6. Hợp tác với cộng đồng

- Cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học của con họ.
- Phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con em họ ở trường.
- Cha mẹ đó là đối tác đầy đủ trong việc giáo dục con cái của họ và được bao gồm, khi thích hợp, trong việc ra quyết định và tham gia các ủy ban cố vấn để hỗ trợ việc giáo dục con họ.

Trường Tiểu Học Hamilton cam kết giúp đỡ phụ huynh và gia đình của chúng tôi tham dự các hoạt động gia đình được liệt kê trong kế hoạch này. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ chăm sóc trẻ em hoặc đưa đón để tham gia các chương trình của chúng tôi.

Kristyn Nelms

PRINCIPAL

229.941.5594 or

Kristyn.nelms@colquitt.k12.ga.us

Dr. Kimberly May

ASSISTANT PRINCIPAL

PARENT LIAISON

229.941.5594 or

kimberly.may@colquitt.k12.ga.us

CHIA SẺ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA BẠN

Chúng tôi muốn nghe từ bạn. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, hoặc có bất kỳ phần nào trong kế hoạch này mà bạn cảm thấy không phù hợp với mục tiêu của học sinh hoặc nhà trường về thành tích học tập, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chia sẻ nhận xét và ý tưởng của bạn để cải thiện. Ngoài ra còn có cơ hội cung cấp các đề xuất trực tuyến tại <http://hes.colquitt.schooldesk.net/>

Nâng Cao Năng Lực

Trường Tiểu Học Hamilton sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để thúc đẩy và hỗ trợ phụ huynh và các thành viên trong gia đình như một nền tảng quan trọng của trường nhằm củng cố trường và đạt được các mục tiêu của trường. Chúng tôi sẽ:

- Đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đến các chương trình của trường và phụ huynh, các cuộc họp, và các hoạt động khác được gửi về nhà bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, được đăng trên trang web của trường, Facebook và thị trường của trường, và được đưa vào các bản tin của trường.
- Giáo dục nhân viên của chúng tôi thông qua PLC, các cuộc họp của khoa hoặc các kỳ lập kế hoạch và email về các chiến lược để cải thiện giao tiếp với phụ huynh và các ý tưởng để tăng sự tham gia của gia đình với các hoạt động đọc và toán cho học sinh ngoài lớp học.
- Liên lạc với tất cả các gia đình một cách thường xuyên về các sự kiện và hoạt động gắn kết giữa cha mẹ và gia đình, chẳng hạn như tin nhắn điện thoại, mạng xã hội và tờ rơi. Sử dụng báo cáo tiên độ và Khuôn viên vô hạn để hỗ trợ phụ huynh theo dõi sự tiến bộ của con họ.

- Cung cấp tài liệu cần thiết cho phụ huynh tại các hội nghị, cuộc họp và các hoạt động để giúp phụ huynh làm việc với con mình để cải thiện thành tích của con họ, bao gồm cả tác hại của vi phạm bản quyền.
- Lắng nghe và phản hồi yêu cầu của phụ huynh để được hỗ trợ thêm cho các hoạt động gắn kết giữa phụ huynh và gia đình và cung cấp các nguồn lực cho phụ huynh để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.
- Hợp tác với các chương trình mầm non hoặc các chương trình khác (nếu có) để giúp chuẩn bị cho phụ huynh và con cái họ chuyển tiếp thành công ở trường.
- Làm việc với phụ huynh của chúng tôi để phát triển các khóa đào tạo liên quan và các bài thuyết trình hữu ích để giáo dục nhân viên của chúng tôi về tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và gia đình cũng như cách hỗ trợ việc học tập của học sinh.
- Cung cấp các lớp học về đọc viết và tin học cho phụ huynh và các thành viên trong gia đình để giúp nâng cao hơn nữa các cấp học khác nhau của họ.
- Thu thập thông tin phản hồi từ phụ huynh và các thành viên trong gia đình tại tất cả các sự kiện, đặt phiếu đóng góp xung quanh tòa nhà và đăng biểu mẫu gợi ý trên trang web của trường để đáp ứng yêu cầu của phụ huynh về việc hỗ trợ thêm cho các hoạt động gắn kết giữa phụ huynh và gia đình.

